

-สำเนาฉบับ-

ประกาศ สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๗

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว กำหนดวัน เวลา สถานที่
ในการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า

ตามที่ได้มีประกาศ สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๗ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ เรื่อง
รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า จำนวน ๑ อัตรา และได้ดำเนินการรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๑ - ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ นั้น

สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๗ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา
สถานที่ในการคัดเลือก ดังนี้

ก. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

นายชัชวาล สมร่วง เลขประจำตัวผู้สมัคร ๐๑

ข. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการคัดเลือก

ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกตามข้อ ก. มาเข้ารับการสอบคัดเลือกโดยวิธีการสัมภาษณ์
ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม ๒ สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๗ ดังนี้

๑. ลงทะเบียนพร้อมแสดงเอกสารผลตรวจโควิดเป็นลบ ด้วยวิธี RT-PCR หรือ ATK
(ไม่เกิน ๗๒ ชั่วโมง) จากโรงพยาบาล/หน่วยบริการ และคลินิกหรือร้านขายยา ที่เข้าร่วมโครงการ
ในแอปพลิเคชันหมอพร้อม เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.

๒. เริ่มสอบ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.

ค. ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก

ให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรีสวมเสื้อ กระโปรง
หรือชุดกางเกงแบบสุภาพ สีสสุภาพ สวมรองเท้าหุ้มส้น ไม่สวมกางเกงยีนส์ และประพุดติดนเป็นสุภาพชน

๒. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบ วัน เวลา สถานที่ในการสอบคัดเลือก

๓. ต้องนำบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ และบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่หน่วยงาน
ภาครัฐออกให้ โดยมีรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก ไปในวันสอบคัดเลือกทุกครั้ง หากไม่มีบัตร
ใดบัตรหนึ่งกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบการคัดเลือก อาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการสอบคัดเลือกก็ได้

ง. ประกาศ...

ง. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๗ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า ในวันจันทร์ที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕ ทางเว็บไซต์ <http://region7.prd.go.th> และทางแฟนเพจ facebook : สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 จันทบุรี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์ ๐-๓๙๔๗-๑๐๘๖

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายทองตศ มหามนตรี)

ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต ๗ ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวสุรีย์ วัชรพิชิตชัย)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ร่าง/พิมพ์ ธิดา
ตรวจ เรวดี